



## บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานอธิการบดี กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ ศธ ๐๕๒๓.๑.๑.๖/ ๙๙

วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๑๐๐ ปี MJU ๒๐๓๔ ขึ้น โดยมุ่งสู่การเป็น มหาวิทยาลัยแห่งชีวิต MAEJO University of Life ที่มีการพัฒนาโดยใช้ เกษตรเป็นรากฐาน ดูแลธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม รักษาประเพณี วัฒนธรรม มีคุณธรรมและ ธรรมภิบาล ก้าวทันและรู้ทันเทคโนโลยี มีทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย (Road Map) โดยแบ่ง ออกเป็น ๓ ระยะ Go-Eco คือ การเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic University) มหาวิทยาลัย สีเขียว (Green University) และ มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco. University)

ดังนั้น เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดทำ “ร่าง” แผนเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับมหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ ๑๐๐ พ.ศ. ๒๕๗๗ และ “ร่าง” แผนเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เสนอคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และให้เสนอคณะกรรมการ บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๑ มีข้อเสนอแนะพอสรุปได้ ดังนี้

๑. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศควรเชื่อมโยงกับคณะ-สำนัก ในการพัฒนา ป้องกัน และแก้ไขปัญหาระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ระบบฐานข้อมูลกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา

๒. ควรกำหนด Timeline การพัฒนาด้านสารสนเทศให้ชัดเจนว่า ในอนาคตจะ มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยในการทำงานเมื่อไหร่ อย่างไร และการดำเนินงานเรื่อง Smart Farm Smart Room รวมถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศจะประสบความสำเร็จและสมบูรณ์แบบในช่วง ปีใด โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ SPO DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยอาจกำหนดแผนการดำเนินงานไว้ในแผนเทคโนโลยีดิจิทัล ของ มหาวิทยาลัย

๓. ควรจัดระบบการพัฒนาบุคลากรให้รู้จักเป็นนักวิเคราะห์ และให้เป็นบุคลากร  
ที่มีศักยภาพสูง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ “ร่าง” แผนเทคโนโลยีดิจิทัล รองรับ  
มหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่ปีที่ ๑๐๐ พ.ศ. ๒๕๗๗ และ “ร่าง” แผนเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัย  
แม่โจ้ ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๔ ตามที่เสนอ และให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศนำแผน  
ดังกล่าวข้างต้น รวมถึงข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ให้รองรับการพัฒนามหาวิทยาลัย  
แม่โจ้ ๑๐๐ ปี สู่การพัฒนาชีวิตอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชพร ศิริโภคากิจ)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ